

Opera เปิดตัวบริการ VPN ฟรี พร้อมใช้งานทันทีในเบราว์เซอร์เดสก์ท็อป



ออสโล, นอร์เวย์ – 20 ก.ย. – ฟิอาร์ทนิวส์ไวร์-เฟิร์สต์คอลล/อินโฟเคสท์

- VPN ควรเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคน

Opera เปิดให้บริการ VPN ที่ใช้งานง่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่บันทึกประวัติการใช้งาน พร้อมใช้งานได้ทันทีที่เบราว์เซอร์เดสก์ท็อปของ Opera ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทำให้ Opera กลายเป็นเบราว์เซอร์แรกที่ติดตั้ง VPN มาในตัว

(รูปภาพ: <http://photos.prnewswire.com/prnh/20160919/409130>)

“ถ้าทุกคนรู้ว่าจริงๆ แล้วอินเทอร์เน็ตทำงานยังไง ผมเชื่อว่าเขาใช้ VPN ไปนานแล้ว” คริสตัน โคลอนดรา รองประธานอาวุโส เบราว์เซอร์ Opera สำหรับคอมพิวเตอร์กล่าว “เราหวังว่า จากการที่เราทำ VPN ให้ใช้งานง่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย จะทำให้ VPN กลายเป็นเครื่องมือจำเป็นสำหรับผู้ใช้งานทุกคน เช่นเดียวกับอุปกรณ์ล็อกและกุญแจที่ทุกบ้านต้องมี”

เมื่อเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว VPN ของ Opera จะเชื่อมต่ออย่างปลอดภัยกับที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ของ Opera ซึ่งมีอยู่ 5 แห่งด้วยกัน ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะแสดงตำแหน่งตัวเองในอินเทอร์เน็ตที่ใด ถือเป็นการยกระดับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ ขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงคอนเทนต์บนโลกอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ เบราว์เซอร์ Opera ยังสามารถเลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้ใช้ได้อย่างชาญฉลาด โดยอิงจากหลายปัจจัย อาทิ ความเร็ว ความหน่วง ที่ตั้ง และความสามารถรองรับการใช้งานของเซิร์ฟเวอร์ สำหรับการใช้งาน VPN ในโหมดเลือกที่ตั้งอัตโนมัติ ระบบจะเลือกความเร็วสูงสุดเสมอในการท่องอินเทอร์เน็ต

ฟีเจอร์ VPN ของเบราว์เซอร์ Opera ได้รับการพัฒนาโดย SurfEasy ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ โดยฟีเจอร์นี้จะเชื่อมต่อเข้ารหัส AES 256 บิต กับที่ตั้งเสมือนของ VPN ขณะเดียวกัน บริการนี้ยังไม่บันทึกประวัติการใช้งาน เท่ากับว่า Opera และ SurfEasy จะไม่เก็บประวัติการท่องอินเทอร์เน็ตใดๆ ของผู้ใช้

“เราทราบว่า ผู้ใช้กังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์ และมีผู้ให้ความสนใจ VPN เพิ่มขึ้น” คุณโคลอนดรากล่าว “อย่างไรก็ตาม 2 ปัญหาใหญ่ที่ทำให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงการใช้ VPN คือ การใช้งานที่ซับซ้อนเกินไป และการ

บังคับให้สมัครใช้งานรายเดือน ซึ่ง Opera สามารถแก้ปัญหา 2 ข้อนี้ได้ด้วยการนำเสนอบริการที่ไม่ค่าใช้จ่าย และการใช้งานที่ผ่านเบราว์เซอร์โดยตรง”

วิธีใช้ VPN ใน Opera เวอร์ชันคอมพิวเตอร์

คลิกที่นี่เพื่อรับชมวิดีโอสาธิตการใช้ VPN บนเบราว์เซอร์ Opera

หลังดาวน์โหลด Opera สำหรับเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์แล้ว สามารถเปิดใช้งาน VPN ได้ง่ายโดยดำเนินการ

- เข้าไปที่ Settings (หรือ “Preference” สำหรับเครื่อง Mac)
- เลือก “Privacy & Security” จากนั้นกดปุ่มเปิด VPN ฟรี
- ไอคอนชื่อ “VPN” จะปรากฏในเบราว์เซอร์ ตรงด้านซ้ายของช่องใส่ที่อยู่เว็บ จากตรงนั้นผู้ใช้สามารถเปิดการทำงานของ VPN และเลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ได้ตามความพอใจ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเบราว์เซอร์ Opera

แหล่งข่าว: Opera Software AS